

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

ในหัวข้อ “ หารายได้พิเศษอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ ”

เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ได้ ก็คงจะแค่มีตัวเราเองที่จะต้องช่วยเหลือตัวเอง ดังสุภาษิตที่ว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"ว่าแต่จะมีทางไหนที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตัวเราบ้าง หลายคนก็คงมองหาอาชีพเสริมทำเพิ่มจากงานประจำ ซึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำต่อไปนี้รับรองได้ว่าจะทำให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นได้แน่ ๆ ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเราลองไปดูกันเลยดีกว่า

ทำงานพาร์ทไทม์

เป็นพนักงานชงกาแฟ พนักงานร้านสะดวกซื้อ พนักงานมินิมาร์ท พนักงานดูแลร้าน ผู้ช่วยอาจารย์ และอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณสามารถทำพาร์ทไทม์ได้ ซึ่งปกติงานพาร์ทไทม์จะทำอยู่ที่คนละ 4-6 ชั่วโมง ถ้าในวันเสาร์ อาทิตย์- คุณไม่อยากจะปล่อยเวลาให้สูญเปล่า ก็ลองเดินไปสมัครทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ดูสิ นี่เป็นการหารายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

รับจ้างดูแลสัตว์เลี้ยง

ถ้าคุณเป็นคนรักสัตว์ งานนี้เหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งส่วนใหญ่คนที่เขามาจ้างให้คุณไปดูแลสัตว์เลี้ยงของเขาก็จะเป็นเจ้าของสุนัข หรือเจ้าของแมวซะเป็นส่วนใหญ่

เป็นที่เลี้ยงเด็ก

ในบางครั้งพ่อแม่ก็มีงานยุ่งเกินกว่าจะสามารถดูแลลูกน้อยได้ตลอดเวลา หรือไม่บางทีในช่วงสุดสัปดาห์ อาจจะอยากไปเที่ยวข้างนอกกัน 2 ต่อ 2 บ้าง การจะนำลูกน้อยไปด้วยก็คงจะไม่สะดวก ดังนั้นนี่คือโอกาสที่คุณจะรับทรัพย์เพิ่มจากการรับเลี้ยงเด็ก แต่ก็ต้องแน่ใจด้วยนะว่าคุณเป็นคนรักเด็ก มีจิตใจโอบอ้อมอารี ไม่ใช่สักแต่ว่าอยากได้เงินแต่ดูแลเด็กไม่ได้ แบบนั้นก็ไม่ได้นะ

ติวเตอร์

ยุคนี้สมัยนี้บอกได้เลยว่างานติวเตอร์บูมมาก คนหันมาจ้างงานติวเตอร์มีทั้งแบบพาร์ทไทม์และแบบยึดเป็นอาชีพหลัก จะบอกให้ว่ารายได้ของติวเตอร์สมัยนี้ดังมาก ดังนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าทักษะทางด้านวิชาการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นวาดภาพ คำนวณ ภาษานั้นแข็งแรงพอ ก็อย่าปล่อยโอกาสมีเงินเพิ่มลอยไปกับสายลม

รับจ้างสอนว่ายน้ำ

การรับจ้างสอนว่ายน้ำเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ ถ้าคุณมั่นใจว่าว่ายน้ำได้ระดับพอตัว คุณจะมีลูกศิษย์เป็นเด็ก ๆ มากมาย เพราะการว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ได้ใช้ร่างกายทุกส่วน ทำให้สุขภาพดีและแข็งแรง แถมยังเป็นทักษะการเอาตัวรอดที่มนุษย์เราควรมีติดตัวไว้ พ่อแม่สมัยนี้เลยนิยมส่งลูกไปเรียนว่ายน้ำ และบอกเลยว่ารายได้จากการสอนว่ายน้ำก็คิดเป็นชั่วโมงแถมชั่วโมงละหลายร้อยบาทด้วย

ออกแบบโลโก้เว็บไซต์

ถ้าคุณมีความสามารถด้านการออกแบบและทำกราฟิก นี่คือนิ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมมากพอสมควร เพราะรายได้ค่อนข้างดี อีกทั้งการออกแบบโลโก้ให้กับเว็บไซต์เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และต้องตอบโจทย์ความเป็นตัวตนของเว็บไซต์นั้น ๆ ดังนั้นถ้าคุณใช้ Photoshop ได้แบบขั้นเทพเราว่างานนี้เป็นงานที่ให้ผลตอบแทนได้ดีพอสมควรเลยละ

เปิดท้ายขายของ

วันหยุดสุดสัปดาห์อาชีพเสริมสุดชิวที่พ่อค้าแม่ค้าวัยรุ่นนิยมทำกันมากใน ช่วงนี้คงหนีไม่พ้นการไปเปิดท้ายขายของ ซึ่งทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีถนนคนเดินกันแบบเป็นล่ำเป็นสัน จะเห็นได้ว่าถนนคนเดินทุกวันนี้มีเกือบทุกจังหวัด ซึ่งเมื่อโอกาสเปิดกว้างขนาดนี้แล้ว ลองนำสิ่งของอาจจะ เป็นมือสองสภาพดีไปขาย หรือไม่ก็อาจจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ไปหาเงินเข้า กระเป๋าดีกว่า

ทำเบเกอรี่ขาย

ใครที่พอมีเวลาและมีความรู้ทางด้านการทำเบเกอรี่หรือขนมต่างๆ โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในการหารายได้พิเศษก็มีมาก เพราะอย่าลืมนะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้ มันเป็นเรื่องของงานฝีมือ ดังนั้นจงใช้ความได้เปรียบนี้ให้เป็นเงินเป็นทอง

Cr. Kapook

สำนักบริหารกลาง

โทร. 2209